

เรียนท่านผู้ปกครอง :

โรงเรียน..... มีอาหารที่มีประโยชน์ให้เลือกมากมายในแต่ละวันเรียน เด็กนักเรียนสามารถจ่ายค่าอาหารกลางวันได้ในราคา และอาหารเช้าในราคา เด็กนักเรียนที่มีสิทธิภายใต้ข้อกำหนดของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Agriculture) สามารถรับประทานอาหารได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือซื้ออาหารกลางวันในราคาถูกลงจาก ของราคาอาหารกลางวัน และ ของราคาอาหารเช้า อาหารทุกมื้อต้องได้รับมาตรฐานทางโภชนาการจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Agriculture) ในกรณีของเด็กซึ่งนายแพทย์ลงความเห็นว่าการทางร่างกาย และมีความผิดปกติทางร่างกายซึ่งสร้างความลำบากในการรับประทานอาหารของเด็กในช่วงที่รับประทานอาหารนั้น ทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดหาอาหารเสริม ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด โปรดทราบ ทางโรงเรียนไม่ได้ถูกกำหนดให้จัดหาอาหารปลอดสารภูมิแพ้ นอกเสียจากว่าจะเข้าข่ายความหมายของความพิการ ในกรณีเหตุการณ์เช่นนี้ โปรดติดต่อมากับทางโรงเรียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

เด็กในความดูแลครอบครองของท่าน สามารถรับประทานอาหารได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหากเขามีคู่มืออาหาร(Food Stamps), องค์กรช่วยเหลือชั่วคราวสำหรับครอบครัวที่ยากจน(TANF), หรือ โครงการลำเลียงอาหารสำหรับค่ายกักกันชนเผ่าอินเดียนแดง(FDPIR) ในกรณีที่ยอดรายรับต่อปีในครัวเรือนของท่าน น้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนเงินในตารางรายรับ บุตรของท่านสามารถรับประทานอาหารได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หรือเสียค่าใช้จ่ายในราคาที่ถูกลง

จะดำเนินการจัดหาอาหารในราคาถูกให้กับบุตรฉันได้อย่างไร คำตอบต่อคำถามนี้ก็คือ ท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามการอุปการะอาหาร(Meal Benefit Form) และส่งคืนเอกสารนั้นมายังที่โรงเรียน

- **ครอบครัวที่ดำเนินการขอคู่มืออาหาร(Food Stamps), องค์กรช่วยเหลือชั่วคราวสำหรับครอบครัวที่ยากจน(TANF) หรือ ประโยชน์จากโครงการลำเลียงอาหารสำหรับค่ายกักกันชนเผ่าอินเดียนแดง (FDPIR)** ท่านจะต้องเขียนชื่อบุตร เลขที่เรื่องของท่าน รวมทั้งให้สมาชิกผู้ที่บรรลุนิติภาวะในครอบครัวท่านใดท่านหนึ่งลงนามในเอกสารยื่นแสดงความจำนง
- **ครอบครัวที่ไม่ได้รับคู่มืออาหาร(Food Stamps), องค์กรช่วยเหลือชั่วคราวสำหรับครอบครัวที่ยากจน (TANF) หรือประโยชน์จาก โครงการลำเลียงอาหารสำหรับค่ายกักกันชนเผ่าอินเดียนแดง(FDPIR)** ถ้าหากท่านไม่มีเลขที่เรื่องของท่าน ท่านจะต้องเขียนชื่อสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว, รายได้ และแหล่งที่มาของรายได้ของแต่ละคนเมื่อเดือนที่แล้ว สมาชิกผู้ที่บรรลุนิติภาวะในครอบครัวท่านใดท่านหนึ่งลงนามในเอกสารยื่นแสดงความจำนง รวมทั้งเขียนหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน ถ้าหากว่าท่านผู้นั้นไม่มีเลขหมายก็ให้ลงไปด้วยว่าไม่มี

- **ครอบครัวที่รับเลี้ยงบุตรบุญธรรม** ท่านจะต้องกรอกชื่อและจำนวนเงินที่บุตรได้รับเพื่อใช้จ่ายในเดือนที่แล้ว และให้สมาชิกผู้ที่บรรลุนิติภาวะในครอบครัวท่านใดท่านหนึ่งลงนามในเอกสารยื่นแสดงความจำนง

เอกสารของท่านจะได้รับการตรวจสอบหรือไม่ ท่านอาจจะถูกตรวจสอบได้ทุกเมื่อในระหว่างช่วงเวลาเปิดเทอม เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน สามารถขอร้องให้ท่านเขียนยืนยันหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นว่า บุตรของท่านสมควรจะได้รับค่าอาหารหรือซื้ออาหารได้ในราคาถูก

ท่านสามารถคัดค้านต่อคำตัดสินของทางโรงเรียนได้หรือไม่

ท่านสามารถเข้าพบและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนได้ ถ้าหากท่านไม่เห็นด้วยกับคำตัดสิน นอกจากนี้ท่านสามารถความเป็นธรรมได้โดยโทรศัพท์ ติดต่อไปได้ที่หมายเลข หรือเขียนแจ้งความจำนงไปยังเลขที่

หากมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงท่านต้องแจ้งให้ทางเราทราบหรือไม่ ถ้าบุตรท่านได้รับค่าอาหารหรือจ่ายค่าอาหารในราคาถูกตามตามรายได้ของท่าน ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบ ถ้าจำนวนสมาชิกในครอบครัวของท่านลดลง หรือรายได้ของท่านเพิ่มมากกว่าเดิม กับ 50 เหรียญสหรัฐ ต่อ เดือน หรือ 600 เหรียญต่อปี ถ้าบุตรของท่านได้รับค่าอาหารโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากครอบครัวท่านก็ได้รับคูปองอาหาร(Food Stamps), องค์กรช่วยเหลือชั่วคราวสำหรับครอบครัวที่ยากจน(TANF) หรือ ได้รับประโยชน์จากโครงการลำเลียงอาหารสำหรับค่ายกักกันชนเผ่าอินเดียนแดง(FDPIR) ท่านต้องแจ้งให้ทางเราทราบ เมื่อท่านยกเลิกสิ่งเหล่านั้น

ข้อความในเอกสารจะถูกปิดเป็นความลับหรือไม่ ทางเราจะใช้ข้อมูลในใบเอกสารของท่านเพื่อใช้ตัดสินว่า บุตรของท่านควรจะได้รับค่าอาหารหรือลดค่าอาหารหรือไม่ เราจะต้องส่งต่อข้อมูลของท่านไปยังเจ้าหน้าที่โครงการอาหาร , สุขภาพ , และการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตั้งกองทุน และ/หรือ เพื่อเป็นการประเมินค่า

ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการภายหลังได้หรือไม่

ท่านสามารถสมัครได้ทุกเมื่อในระหว่างที่โรงเรียนเปิดเทอมในแต่ละปี หากท่านหมดสิทธิ์แต่รายได้ในครอบครัวลดลง, สมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น , รับคูปองอาหาร(Food Stamps) องค์กรช่วยเหลือชั่วคราวสำหรับครอบครัวที่ยากจน(TANF)หรือ ได้รับประโยชน์จาก โครงการลำเลียงอาหารสำหรับค่ายกักกันชนเผ่าอินเดียนแดง(FDPIR) ท่านสามารถยื่นแสดงความจำนงได้

ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าเรื่องของท่านผ่านหรือไม่

ขอแสดงความนับถือ,